
ดีลเลอรมิตซูบิชิยอมรับ ตลาดรถยนตภาคเหนือ

ชะลอหลังลูกคากระหน่ําจองรถคันแรก เชื่อครึ่งปี

หลังกลับสูสภาวะปกติ แตตองจับตาใกลชิด

ปทุมธานี 15 พฤษภาคม 2556 – สถานการณตลาดรถยนตในเขตภาคเหนือหลังจบแคมเปญรถคันแรก ผูจําหนาย

รถยนตตางยอมรับวาความคึกคักในการเขาโชวรูมของลูกคาลดลงอยางเห็นไดชัด ทําใหตองปรับแผนกลยุทธ ดวย

การออกไปหาและเขาถึงลูกคาใหตรงกลุมเป าหมาย ไมวาจะเป็นจังหวัดขนาดใหญหรือเล็กตางก็ตองเรงมือ

ทํากิจกรรมการตลาดใหเพิ่มขึ้น เพื่อรักษายอดการจําหนาย พรอมจับตาดูการเปลี่ยนแปลงของตลาดอยางใกลชิด

เพื่อปรับเปลี่ยนกลยุทธไดทันทวงที ทัง้น้ียังมัน่ใจวาดีมานดจะกลับมาสูระดับปกติในชวงครึ่งปีหลัง

มร. โนบุยูกิ มูราฮาชิ กรรมการผูจัดการใหญ บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอรส (ประเทศไทย) จํากัด กลาวถึง

สถานการณการจําหนายรถยนตในภาคเหนือ ภายหลังจบโครงการรถคันแรก วา “ยอดจําหนายรถยนตในภาคเหนือ

ในปี 2555 (มกราคม-ธันวาคม) มีขนาดตลาดมากกวา 164,000 คัน และชวงไตรมาสแรก (มกราคม-มีนาคม) ของ

ปี 2556 มีจํานวนประมาณ 45,000 คัน ซึ่งยอดจําหนายดังกลาวเป็นการสงมอบรถยนตที่จองจากโครงการรถยนต

คันแรกเป็นสวนใหญ แตเมื่อพิจารณายอดจําหนายใน 2 เดือนลาสุดเปรียบเทียบกัน พบวาเดือนมีนาคม ตลาดของ

ภาคเหนือมียอดจําหนายประมาณ 17,400 คัน และเมษายนมียอดจําหนายประมาณ 13,600 คัน หรือลดลงประมาณ

22% ในภาพรวม นอยกวาตลาดรถยนตทัว่ประเทศที่ลดลงถึง 30% จากการลงพื้นที่เพื่อประเมินสถานการณอยาง

ใกลชิดพบวา ผูจําหนายรถยนตมิตซูบิชิหลายแหง ไดประเมินและคาดการณถึงการเปลี่ยนแปลงน้ีไวบางแลว และได

วางแผนในการบริหารจัดการสตอค และจัดกิจกรรมอยางเหมาะสมเพื่อรักษาระดับการจําหนาย และสรางฐานลูกคา

ใหมอยางมีประสิทธิภาพ นับเป็นการอานสถานการณอยางมืออาชีพโดยแทจริง”

วชิราภรณ ธีระวาณิชยกูล กรรมการผูจัดการ บริษัท แพรยนตรการมิตซู จํากัด ผูจําหนายรถยนตมิตซูบิชิใน

จังหวัดแพร กลาวถึงสถานการณปัจจุบันวา “จากยอดจองรถที่เขารวมโครงการรถคันแรก มีการรับรถไปแลวประมา

ณ 80% สวนอีก 20% ขอเลื่อนการรับออกไปกอนเน่ืองจากความไมพรอมทางดานการเงิน และมีบางสวนที่ตอง

ยกเลิกการจองเพราะไมไดรับการอนุมัติจากสถาบันการเงิน จากการเก็บขอมูลกลุมลูกคาในโครงการรถคันแรก พ

บวาสวนใหญจะเป็นนักศึกษา หรือคนหนุมสาวที่เพิ่งเริ่มทํางานปีแรกๆ ความมัน่คงทางดานรายไดยังไมสมํ่าเสมอ

เป็นสาเหตุสําคัญของการขอผอนผัน หรือเลื่อนการรับรถออกไปอยางไมมีกําหนด ขณะที่ลูกคาที่จองรถกระบะ เป็นก

ลุมเกษตรกรชาวไร ซึ่งมีความแนนอนในการตัดสินใจซื้อรถมากกวา เพราะมีการคํานวณรายรับรายจายไวลวงหนา
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แลว ทําใหการเปลี่ยนใจหรือยกเลิกมีนอย ในชวงตนปีที่ผานมา การสงมอบรถที่ลูกคาจองไว เริ่มมีการชะลอตัว และ

ยอมรับวาเดือนเมษายนที่ผานมา ตัวเลขลดลงเหมือนกับจังหวัดอื่นๆ แตเน่ืองจากตลาดมีขนาดไมใหญ จํานวนรถใน

สตอคจึงไมสูงมากเมื่อเทียบกับจังหวัดใหญอื่นๆ สวนมากแลวลูกคาในจังหวัดแพรเป็นคนในพื้นที่ ซึ่งมีความเป็นอยู

ที่เรียบงาย การเลือกซื้อรถยนตจะพิจารณาจากคุณสมบัติที่ตรงกับความตองการในการใชงาน และคํานึงถึงความ

ประหยัดมากขึ้น จากกรณีน้ี เมื่อลูกคาที่เดินเขาโชวรูมลดลง เราจึงตองเดินออกไปหาลูกคาเอง โดยนําเสนอ

คุณสมบัติที่ตรงตามความตองการดังกลาว โดยปกติแลว แพรยนตรการมิตซูจะจัดกิจกรรมโรดโชวตามแหลงชุมชม

หรือตลาดสด ตลาดนัดอยางสมํ่าเสมอ รวมถึงการสนับสนุนงานสัมมนาของหนวยงานราชการ เพื่อเปิดโอกาสใหกลุม

ขาราชการไดรูจักและสัมผัสกับรถยนตมิตซูบิชิ ในสถานการณที่ยอดจองลดลงเชนน้ี เราเตรียมแผนงานไวสองสวน

สวนแรกคือการหาลูกคาใหม ดวยการเพิ่มจํานวนกิจกรรมเพื่อเขาถึงกลุมเปาหมาย เชน โรดโชว การรวมงาน

ประชุมสัมมนาใหมากขึ้น และเก็บขอมูลลูกคาเปาหมายไวเป็นฐานขอมูลสําหรับจังหวะที่ตลาดฟ้ืนตัว สวนที่สองคือ

การรักษาฐานลูกคาเกา ซึ่งมักเป็นลูกคาที่มีความภักดีและไวใจในรถยนตมิตซูบิชิ เคยใชงานรถยนตมิตซูบิชิมาแลว

หลายรุน เราจะรักษาความสัมพันธใหดีดวยการบริการหลังการขาย การบํารุงรักษาอยางอยางสมํ่าเสมอ และ

โครงการเพื่อนแนะนําเพื่อนเพื่อรับสวนลดคาบริการ เป็นตน”

สําหรับจํานวนรถในสตอคขณะน้ี คุณวัชรินทรกลาววา “คิดวายังไมนาเป็นหวง เพราะเรามีการบริหารจัดการที่เป็น

ระบบ และทีมงานมีประสิทธิภาพ เรายังคงมียอดจองเขามาเรื่อยๆ แตอาจจะไมหวือหวาเหมือนปีที่ผานมาซึ่งจัดเป็น

ปีพิเศษของตลาดรถยนต ปีน้ีเป็นการกลับสูความเป็นจริงของตลาด เราคาดหวังวาองคประกอบอื่นๆ ในระบบ

เศรษฐกิจของจังหวัดแพรยังไมเกิดการชะงักงัน เชน พืชผลการเกษตร และราคาขายก็ยังอยูในเกณฑดี ควา

มตองการใชรถยนตก็ยังคงมีอยู ไมถึงกับขาดหายไป”

ทางดานจังหวัดเชียงใหม ซึ่งมียอดผูใชสิทธิ ์ในโครงการรถคันแรกเกือบ 40,000 ราย สูงเป็นอันดับสองรองจากกรุง

เทพฯ ธารินทร โตแสงชัย กรรมการผูจัดการ บริษัท แสงชัยมอเตอรสเซลส จํากัด หน่ึงในผูจําหนายรถยนต

มิตซูบิชิ ในจังหวัดเชียงใหม ยอมรับวา โครงการรถคันแรกมีผลตอยอดจําหนายมาก ประมาณ 65-70% ของยอด

จองที่เกิดขึ้นในชวงครึ่งปีหลัง เป็นลูกคาที่เขารวมโครงการฯ ทําใหยอดการจองคึกคักเป็นพิเศษ แตในชวงปลายปี

เริ่มสังเกตพฤติกรรมการรับมอบรถวามีอัตราลดลง ลูกคาที่กระตือรือรนที่จะจองรถเพื่อใชสิทธิรถคันแรก เริ่มมีการ

รับรถที่ชาลง มีการผอนผัน และอัตราสวนที่ไมผานไฟแนนซเริ่มมีเพิ่มขึ้น ทําใหผูบริหารของแสงชัยเห็นสัญญาณ

บางประการ จึงมีการวางแผนสํารองไวทัง้การสัง่ซื้อรถยนต และแผนการตลาด ซึ่งคุณธารินทร กลาวถึงเรื่องน้ีวา

“ยอมรับวาเป็นความเสี่ยงสูง ที่ตัดสินใจสัง่ซื้อรถจากมิตซูบิชิ มอเตอรส ไมเต็มตามจํานวนที่ลูกคาจอง แตเมื่อ

พิจารณาจากคุณภาพของลูกคาที่เริ่มลดลง ไมวาจะเป็นการรับมอบรถที่ชะลอเวลาออกไป ความไมพรอมและไมผาน

ทางดานการเงิน โดยเฉพาะในเดือนสุดทายของปีที่มีผูเรงเขามาจองเพื่อรับเอกสารไปสมัครโครงการจํานวนมาก

ทําใหเราเกิดความไมมัน่ใจ ประกอบกับรัฐบาลไมไดกําหนดเวลาสิน้สุดของการรับรถ ทําใหลูกคาสามารถผอนผัน

เวลาออกไปไดเรื่อยๆ โดยที่ผูจําหนายจะเป็นผูแบกรับภาระจากการที่มีรถในสตอค ทางแสงชัยไดใหแนวทางในการ



ติดตามลูกคากลุมน้ีวา พนักงานขายจะโทรติดตามทุก 15 วัน เพื่อยืนยันการใชสิทธิ ์ และเป็นการรักษาความสัมพันธ

กับลูกคา เราสังเกตพบวา ทางสถาบันการเงินเองก็ตองติดตามลูกคากลุมน้ีเหมือนกัน เพื่อใหสัญญาเกิดการใชงาน

จริง และดําเนินไปตามขอตกลง จะเห็นวา การรับรถชาของลูกคา ไมเพียงแตกอใหเกิดรถคางในสตอค แตยังเกิด

ปัญหากับไฟแนนซที่สามารถหาลูกคาไดตามเปาหมาย แตยังไมเกิดเป็นรายได เพราะเมื่อลูกคายังไมมารับรถ การ

ผอนชําระก็ยังไมเริ่มตนขึ้น”

สําหรับความเห็นตอสถานการณตลาดรถยนตในปัจจุบัน คุณธารินทรเชื่อวา “ในครึ่งแรกปีน้ี ดีมานดไดถูกใชไปใน

ปลายปีที่แลว เหลือจํานวนอยูไมมากนัก แตในครึ่งปีหลังตลาดจะฟ้ืนตัวขึ้น เพราะอยางไรก็ตาม รถยนตเป็นสิ่ง

จําเป็นในภาวะปัจจุบัน เชียงใหมเป็นเมืองที่มีการขยายตัวอยางรวดเร็วและเติบโตขึ้นมาก หากพิจารณาจากการ

ปรับปรุงและเพิ่มพื้นที่ถนน การเพิ่มขึ้นของโครงการอสังหาริมทรัพยที่อยูอาศัยแนวราบและแนวสูง ที่สําคัญในปีน้ี

จะมีการเปิดหางสรรพสินคาขนาดใหญอีกไมตํ่ากวา 2 แหงในเมืองเชียงใหม สะทอนถึงศักยภาพและกําลังการซื้อที่

เพิ่มขึ้น ยอมหมายถึงรายไดที่เพิ่มขึ้นของคนในพื้นที่ และคนที่มาประกอบอาชีพในเมืองเชียงใหม ทําใหเชื่อไดวา

ความตองการรถยนตในจังหวัดเชียงใหมยอมกลับสูระดับปกติในไมชาเชนกัน สิ่งที่เราจะตองทําในตอนน้ีคือการปรับ

แผนการตลาด เพิ่มกิจกรรมและการเขาถึงลูกคาเปาหมายใหมากขึ้น เพื่อสรางการจดจําและทําใหลูกคาตัดสินใจซื้อ

รถจากเราเมื่อเขาพรอมอยางแทจริง”

มร. โนบุยูกิ มูราฮาชิ กลาวสรุปถึงลักษณะเฉพาะของพื้นที่เขตภาคเหนือวา “ภาคเหนือของไทยมีอัตราการเติบโต

ของเศรษฐกิจอยางคอยเป็นคอยไปและสมํ่าเสมอ ไมหวือหวา หรือกาวกระโดดแบบภาคอีสาน สําหรับมิตซูบิชิ ไดให

ความสําคัญกับพื้นที่ภาคเหนือ ดวยการแบงเขตการจําหนายครอบคลุมพื้นที่ 17 จังหวัด มีโชวรูมจํานวน 29 แหง

และมีแผนงานที่จะเพิ่มจํานวนโชวรูมตามอําเภอที่สําคัญและเป็นพื้นที่ยุทธศาสตรในอนาคตอันใกล การหดตัวของดี

มานดในชวงตนปีน้ี ทําใหบริษทัฯ และผูจําหนายตองหาแนวทางรวมกันในการกระตุนตลาด และเรงการตัดสินใจ

ของลูกคา ดวยแคมเปญสงเสริมการขาย และอีเวนทโรดโชวตางๆ บริษทัฯ ก็หวังเชนเดียวกันวาตลาดในครึ่งปีหลัง

จะดีขึ้น และเชื่อวาตลาดรถยนตของภาคเหนือจะเติบโตขึ้นจนมีขนาด 200,000 คันใน 1-2 ปีน้ีอยางแนนอน”

 


